
เปิดความร่วมมือองค์การเภสัชกรรม-กรมการแพทย์
สู่การใช้ประโยชน์สารสกดักญัชา 

เม่ือเร็วๆน้ีองคก์ารเภสัชกรรม 
ร่วมกบักรมการแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข ไดมี้การลงนามบนัทึก
ความเขา้ใจ เป็นความร่วมมือในการน า
กญัชามาใชป้ระโยชนท์างการแพทย ์
โดยจะน ามาใชก้บัผูป่้วยกลุ่มต่างๆ ตาม
ขอ้บ่งช้ีของทางกรมการแพทย ์  ซ่ึงก็
เกิดค าถามวา่ ความร่วมมือดงักล่าว จะ
ก่อประโยชนต่์อผูป่้วยอยา่งไร และ
ผูป่้วยกลุ่มไหนจะสามารถเขา้สู่
โครงการน้ีได้

นพ.อรรถสิทธ์ิ ศรีสุบัติ ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและประเมินเทคโนโลยทีาง
การแพทย ์กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  ใหข้อ้มูลวา่  การใชส้ารสกดั
กญัชาทางการแพทยน์ั้น ไม่ไดน้ ามาใชรั้กษาเป็นทางเลือกแรก แต่จะน ามาใชต้อ้งอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไข   คือ เขา้ร่วมในโครงการวิจยั และการใชรั้กษาผา่นช่องทางพิเศษ ท่ี
เรียกวา่ Special Access Scheme หรือ SAS โดยผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้าร
สกดักญัชาสามารถเขา้ถึงการรักษาไดมี้ 3 ช่องทาง คือ 1. จากการใชผ้ลิตภณัฑก์ญัชาท่ี
ข้ึนทะเบียนเป็นยาแลว้  2. จากการเขา้ร่วมโครงการศึกษาวิจยั และ 3.ใชเ้พื่อการรักษา
ดว้ยช่องทางพิเศษ หรือ  SAS  ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีผลิตภณัฑก์ญัชาท่ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นยา ท าใหผู้ป่้วยจะเขา้ถึงการรักษาไดมี้เพียง 2 ช่องทาง คือ โครงการ
ศึกษาวจิยั และช่องทางพิเศษ
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“ส าหรับการเขา้ถึงดว้ยช่องทางพิเศษนั้นกมี็เง่ือนไข คือ ตอ้งเป็นการรักษาผูป่้วย
เฉพาะรายเท่านั้น ไม่ใช่ผูป่้วยทุกคนจะใชช่้องทางน้ีไดห้มด และการจะใชช่้องทางพิเศษ
ไดน้ั้น ตอ้งเป็นการตกลงร่วมกนัระหวา่งแพทยผ์ูรั้กษา และผูป่้วย  ซ่ึงตอ้งลงนามเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยทั้งหมดตอ้งเป็นไปตามแนวทางท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา(อย.)  ก าหนด” นพ.อรรถสิทธ์ิ ย  ้าถึงการใชส้ารสกดักญัชาผา่นช่องทางพิเศษ 

ส่วนการเข้าถงึการรักษาด้วยสารสกดักญัชาผ่านโครงการวิจัย จะเป็นไปตามการ
ลงนามร่วมกนัระหว่างกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม  โดยองค์การเภสัชกรรม 
เป็นผู้ผลิตสารสกดักญัชาทางการแพทย์ทีไ่ด้มาตรฐาน   และกรมการแพทย์ จะน าสาร
สกดักญัชาดังกล่าวไปใช้เพือ่ศึกษาวิจัยต่อไป

การศึกษาวจิยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาค าตอบวา่ โรคใดท่ีใชส้ารสกดักญัชาแลว้ได้
ประโยชน ์   โดยเฉพาะโรคในกลุ่มท่ี 2 ท่ีสารสกดักญัชาน่าจะไดป้ระโยชน ์และกลุ่มท่ี 
3 ท่ีอาจไดป้ระโยชน ์เช่น โรคมะเร็งต่างๆ และโรคอ่ืนๆ ซ่ึงอาจไดป้ระโยชน์ในอนาคต  
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“ตอ้งย  ้าวา่ ผูป่้วยท่ีจะใชส้ารสกดักญัชา ไม่ใช่ทุกคนจะใชไ้ด้ ผูป่้วยบางราย ซ่ึง
จดัอยูใ่นกลุ่มท่ี 2 ท่ีน่าจะไดป้ระโยชน ์บางคนมีการใชไ้ปแลว้ และพบวา่สามารถ
ควบคุมอาการได ้   จึงเป็นท่ีมาใหส้ามารถใชไ้ดเ้ป็นบางกรณี    ไม่ใช่จะใชไ้ดก้บัทุกคน 
ดงันั้น หากผูป่้วยเขา้เง่ือนไข เช่น  รักษาดว้ยวธีิมาตรฐานแลว้ไม่ไดผ้ล และไม่มีการ
รักษาใดๆ อีก กส็ามารถน าสารสกดักญัชามาใชไ้ด ้  ส่วนแพทยผ์ูรั้กษาตอ้งผา่นการ
อบรมหลกัสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง และส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา(อย.) จะออกใบอนุญาตใหเ้ป็นผูส้ัง่ใชก้บัผูป่้วยได”้ 

สรุปไดว้า่   ผูป่้วยท่ีจะเขา้ถึงการรักษาดว้ยสารสกดักญัชาทางการแพทย ์จะ
สามารถเขา้ถึงผา่น 2 ช่องทาง    คือ เขา้ร่วมโครงการวจิยั และการใชช่้องทางพิเศษใน
การรักษาผูป่้วยเฉพาะราย โดยกรณีหากใชก้บัผูป่้วยในกลุ่มท่ีมีขอ้มูลวชิาการสนบัสนุน
วา่ไดป้ระโยชน ์4 โรค/ภาวะ ไดแ้ก่ ภาวะคล่ืนไส้อาเจียนในผูป่้วยท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดั  
โรคลมชกัท่ีรักษายากในเดก็และโรคลมชกัท่ีด้ือยา  ภาวะกลา้มเน้ือหดเกร็งในผูป่้วย
ปลอกประสาทเส่ือมแขง็ และภาวะปวดประสาทท่ีใชว้ธีิการรักษาอ่ืนๆแลว้ไม่ไดผ้ล   
ซ่ึงกค็วรอยูใ่นอตัราส่วนของ THC และ CBD ท่ีระบุในงานวจิยั
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นพ.อรรถสิทธ์ิ อธิบายวา่   ส าหรับผูป่้วยกลุ่มท่ี 1  เม่ือน าสารสกดักญัชามาใช ้
จะตอ้งเป็นไปตามสดัส่วนท่ีมีงานวจิยัในต่างประเทศระบุไวว้า่ ไดผ้ล  ซ่ึงสารสกดักญัชา
ท่ีองคก์ารเภสชักรรมผลิต และมีสาร THC และ CBD ตามงานวจิยัต่างประเทศระบุ
ไว ้ หากผลิตแลว้เสร็จกน่็าจะน ามาใชไ้ดเ้ลย แต่การใชย้งัตอ้งมีการเกบ็ขอ้มูล ติดตาม
ผูป่้วยดว้ยวา่ มีผลดี หรือมีผลเสียอยา่งไรบา้ง  หากจะใชส้ารสกดักญัชาท่ีนอกเหนือ
สดัส่วนท่ีเคยมีงานวจิยัระบุไว ้ ตอ้งผา่นการศึกษาวจิยัต่อไป

ส่วนผูป่้วยในกลุ่มท่ี 2 ผลวจิยัยงัไม่ชดัเจนวา่ สารสกดักญัชาใชก้บัพาร์กินสนั    
อลัไซเมอร์ไดห้รือไม่ รวมทั้งผูป่้วยท่ีเป็นมะเร็งระยะสุดทา้ย ผูป่้วยตอ้งรักษาแบบ
ประคบัประคอง ผูป่้วยปลอกประสาทอกัเสบ หากจะใชก้ต็อ้งใชเ้ป็นรายกรณี ใน
รูปแบบช่องทางพิเศษนัน่เอง  
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“ ในเร่ืองของการศึกษาวจิยั ท่านนพ.สมศกัด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย ์ให้
ความส าคญัเร่ืองน้ีมาก เพราะกรมการแพทย ์เป็นกรมวชิาการ ตอ้งมีขอ้มูลท่ีสามารถ
ตอบใหส้งัคมไดรั้บทราบวา่ กญัชามีประโยชนท์างการแพทยอ์ยา่งไร หรือไดผ้ลจริง
หรือไม่   เช่น โรคมะเร็ง   จึงมอบหมายใหส้ถาบนัมะเร็งแห่งชาติด าเนินการวิจยัเร่ืองน้ี 
โดยขณะน้ีไดว้างแผนโครงการวิจยัแลว้ และจะเร่ิมวจิยัในหลอดทดลองกบัเซลลม์ะเร็ง
ก่อน    จากนั้นจึงท าการทดลองในสตัวท์ดลองท่ีเป็นหนู เม่ือไดผ้ลกจ็ะวจิยัในระดบั
คลินิกต่อไป”

ผูป่้วยกลุ่มท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มโรคเก่ียวกบัอลัไซเมอร์ พาร์กินสนั หรือปลอกประสาท
อกัเสบอ่ืนๆ อธิบดีกรมการแพทย ์ไดม้อบใหส้ถาบนัประสาทวทิยา ไปท าการศึกษาและ
วางแผนโครงการวจิยั  นอกจากน้ี  ยงัมีประเดน็เร่ืองโรคผวิหนงั อธิบดีกรมการแพทย ์
ยงัมอบใหส้ถาบนัโรคผวิหนงั ด าเนินการวิจยัในเร่ืองการน าสารสกดักญัชามาใชใ้นการ
รักษาโรคผวิหนงั ท่ีมีงานวจิยัในต่างประเทศ เช่น โรคสะเกด็เงิน หรือโรคหนงัเกลด็ปลา 
โรคผวิหนงัอกัเสบ เป็นตน้     
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“ในอนาคตจะมกีารด าเนินการเป็นเครือข่าย ซ่ึงตอนนีเ้ป็นช่วงเร่ิมต้น  มี
ผู้รับผดิชอบเบ้ืองต้นก่อน อย่างโรคลมชักกจ็ะเป็นสถาบันประสาทวทิยา เป็น
หน่วยงานรับผดิชอบหลกั ซ่ึงมคีวามร่วมมือกบัสถาบัน/หน่วยงานอ่ืนๆด้วย 
อาท ิสถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี (รพ.เด็ก) ศึกษาวจิัยเกีย่วกบัผู้ป่วย
เดก็โรคลมชัก ร่วมกบัสมาคมกมุารประสาทวทิยา (ประเทศไทย)  และใน
อนาคตจะมกีารเช่ือมโยงการวจิัยเป็นเครือข่ายเกดิขึน้อกีมาก” นพ.อรรถสิทธ์ิ 
กล่าวทิง้ท้าย 


